



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารงานบุคคล งานกองทุนและสวัสดิการ โทร. 43173

ที่ อว 8392(4)/ ว.322

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งขอดำเนินการแก้ไขรายการเบิกในระบบสวัสดิการ Flexible Benefit ปีงบประมาณ 2566

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำในปีงบประมาณ 2566 โดยเบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ประกันสุขภาพแบบกลุ่มกับ สวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) ภายใต้กรอบวงเงิน 8,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ กล่าวคือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มีสิทธิเบิกสวัสดิการ Flexible Benefits ได้ตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่เกินไปกว่าวงเงินคงเหลือภายหลังจากการเลือกแผนประกันสุขภาพ ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถทำรายการเบิกและติดตามสถานะด้วยตนเองผ่านช่องทางการเบิกออนไลน์ <https://flexbenefits.mis.cmu.ac.th> และบัดนี้ ได้สิ้นสุดกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในขอบข่ายของปีงบประมาณ 2566 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบการเบิกจ่ายดังกล่าวพบว่า **มีรายการเบิกของบุคลากรบางส่วนที่ทำรายการเบิกภายในกำหนดปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จ** คือ 1) รายการเบิกที่มีสถานะตีกลับแก้ไขจากส่วนงาน และ 2) สถานะตีกลับแก้ไขจากกองบริหารงานบุคคล (เอกสารแนบ 1)

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขรายการเบิก flexible benefits ในปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือส่วนงานแจ้งให้แก่บุคลากรตามรายชื่อตั้งแนบมาพร้อมนี้ เข้าดำเนินการแก้ไขรายการเบิกในระบบสวัสดิการ flexible Benefits และให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในระบบเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น. (เอกสารแนบ 2 รายละเอียด/วิธีการเข้าตรวจสอบแก้ไขรายการเบิกผ่านระบบออนไลน์) เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากรายการเบิกจ่ายใดที่ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าผู้เบิกไม่ประสงค์ดำเนินการเบิกสวัสดิการจำนวนดังกล่าว และจะขอขยายเวลาดำเนินการในภายหลังมิได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร 0 5394 3199 หรือ 0 5394 3173

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่